

phung phung
Mon, May 30 at 7:02 AM

HOA QU THÁNH LINH TH 7: Trung Tín

-Mở đầu c Galat 5, 22-23

Chúc bạn ngày nghỉ lễ Memorial Day thật vui vẻ và an lành nhé. Đừng quên cầu nguyện cho những linh hồn của những người đã hy sinh vì quốc gia Hoa Kỳ và những người đang chiến đấu.

Cha Vợ

Th 2: 30/05/2022

TIN M NG: Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài. (Gc 1,12)

*****HOA QU THÁNH LINH TH 7: Trung Tín—** Trung tín là sự kiên nhẫn đúng với con người và sự việc. Bạn giữ vững lập trường cho dù khó khăn xảy đến. Sự trung tín là niềm tin vững mạnh để vượt qua thử thách theo thời gian. Bạn đừng bỏ cuộc lên đường và sự kiên trì hành trình này dù có khi bạn muốn dừng lại hoặc bỏ phân tâm.

SUY NI M: Bạn có biết không? Mọi sự lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do Trời trên, đều tuân theo ý Chúa là Đấng đấng nên muôn tinh tú; nên Ngài không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vận khi tối khi sáng. (Gc 1: 17)

Đi Chúa không gì thay đi nhđng lòng ngđđi lđi hay đi thay vì Ngài là Chân lý, đđng thđi Ngài cũng là Tình Yêu. Vì là Tình yêu, Ngài muđn thông ban chính mình cho bđn ; Ngài yêu thđđng bđn, vì thđ Ngài không muđn lđđng gđt ai cđ. Lòng trung tín cđa Thiên Chúa phđi trđ thành nđn tđng cho đđi sđng cđa ngđđi Ki-tô hđu. Xđ hđi ngày nay đđng đđđng đđu vđi căn bđnh "giđ đđi, đđi trá". Con ngđđi tìm đđ mđi thđ đđđn đđ tìm lđi tđc cho riêng mình.

Căn bđnh này đđđc báo đđng đ vđ trí đđ. Điđu này nhđc nhđ cho bđn vđ sđ rđt cđn thiđt cđa lòng trung tín, không nhđng đđi vđi Chúa mà còn đđi vđi tha nhân nđa. Trong đđi sđng xđ hđi, lòng trung thành vđi lđi cam kđt rđt quan trđng: sđ bđn vđng cđa các mđi tđđng quan đđt nđn tđng trên sđ trung thành cđa mđi phđn tđ.

Điđu này đòi hđi nhđng nghĩa vđ hđ tđđng. Mình phđi có nghĩa vđ trung thành vđi điđu đã cam kđt, và phđi cđ xđ thđ nào đđ ngđđi khác có thđ tin tđđng vào mình . Đđng thđi, bđn cũng hđy tin tđđng nđi ngđđi khác, đđa trên lòng thành thđc và tđt lành cđa hđ. Thái đđ này sđ nđy sinh ra mđt sđc mđnh nđi tâm đđ giúp bđn đđng vđng vđi lđp trđđng cđa mình trđđc nhđng khó khăn và thđ thách trong đđi.

*****LĐNG NGHE LĐI CHÚA: Đđng sđ các nđi đau khđ ngđđi sđp phđi chđu: này ma quđ sđp tđng mđt sđ ngđđi trong các ngđđi vào ngđc đđ thđ thách các ngđđi; các ngđđi sđ phđi lđm cđnh gian truân trong vòng mđđi ngày. Hđy trung thành cho đđn chđt, và Ta sđ ban cho ngđđi triđu thiên sđ sđng. (Kh 2,10)**

CĐU NGUYĐN VÀ SĐNG CĐU NGUYĐN:

Lđy Chúa Thánh Thđn, xin giúp con bđt lđng nghe tđđng gđi cđa lđđng tâm chân chính đđ con sđng trung thành vđi Chúa, trung thành vđi lđ luđt, trung thành vđi nhđng quyđt đđnh mà con đã lđa chđn trong đđng đđi làm Kitô hđu, NHĐ THÁNH THĐN THUC ĐĐY CON QUYĐT TÂM đđp lđi lđi mđi gđi cđa Chúa: "Hđy tđ bđ mđi sđ, vác thđp giá đi theo Chúa".

THĐC HÀNH: Mđt ngđđi trung tín không bao nói xđu bđn mình sau lđng ngđđi khác. Tránh nói xđu hôm nay nhđ.

From: Đ Dzũng
